

สพ.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะนักเรียนทุนพระราชทานโครงการ กองทุนการศึกษา

● นำเสนอเมื่อ 29 มิ.ย. 2562

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนบานตะโล๊ะไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะครู บุคลากร และนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดปัตตานี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพ.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไม้แก่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานตะโล๊ะไกรทองร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีและคณะรับฟังผลการดำเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนบานตะโล๊ะไกรทองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นและได้เยี่ยมชมโครงการจัดการศึกษาด้านวิชาการและเยี่ยมผลจากศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งให้ชุมชนเขามามีส่วนร่วมในโครงการถือเป็นการสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อมาจัดตั้งโครงการ “กองทุนการศึกษา” เพื่อมุ่งหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่ามีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง มาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ให้ทำแบบภาคเอกชน คือ เรียบง่าย รวดเร็ว คล่องแคล่ว แดด่องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการรับสนองพระราชดำริ จึงตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย องคมนตรี เพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย และตั้งสำนักงานขึ้น เพื่อรองรับงานด้านธุรการ ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชนเป็นคนดีก่อน แล้วความเก่งจะตามมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

มนธิชา แวซอเหาะ นักประชาสัมพันธ์ สพ.ปัตตานี เขต 3 ภาพ/ข่าว